

Số: 5.5.../BC-CCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

HỘI CỰU CHIẾN BINH T. LAO CAI	
Số:	2229
Đến ngày:	21 / 11 / 2022
Chuyên:	
Lưu hồ sơ:	

BÁO CÁO

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Truyền thống và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH – CCB ngày 19/11/2021 của Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam (Cuộc thi), các cấp Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Nổi bật là:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CUỘC THI

1. Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi để chỉ đạo, đánh giá kết quả cuộc thi tập trung, thống nhất. Ban Tổ chức đã xây dựng quy chế, đáp án chấm điểm từng nội dung thi và ban hành 2 thông báo (số 1, số 2) để chỉ đạo Cuộc thi. Ban Giám khảo đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chấm bài dự thi theo đúng quy chế.

2. Thường trực Hội CCB hầu hết các tỉnh, thành phố và một số đơn vị Khối 487 đã tổ chức quán triệt, xây dựng, ban hành các văn bản (*kế hoạch, hướng dẫn, công văn*) triển khai Cuộc thi chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, hội viên CCB, Cựu quân nhân, học sinh, sinh viên, các thành viên tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị lực lượng vũ trang trong địa bàn tham gia. Nhiều tỉnh, thành Hội và Hội CCB Tập đoàn Dầu khí đã tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả, tổng kết Cuộc thi và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

3. Các cơ quan, phương tiện thông tin (*Báo CCB Việt Nam, Báo, Truyền hình địa phương, Thông tin CCB Trung ương Hội và bản tin, trang tin điện tử một số tỉnh, thành Hội*) đã biên tập, đăng, đưa nhiều tin bài tuyên truyền về Cuộc thi.

II. KẾT QUẢ CUỘC THI

1. Về số lượng người tham dự Cuộc thi và bài thi gửi về ban tổ chức các cấp khá lớn. Sau gần 1 năm tổ chức phát động, theo báo cáo, các tỉnh, thành Hội và các đơn vị Khối 487 đã tiếp nhận được 1.247.800 bài dự thi của 1.359.500 người tham gia. Trong đó, có 983.300 bài của 1.050.200 cán bộ, hội viên tham gia. Các lực lượng phối hợp, kết nghĩa gửi 264.500 bài với 309.300 người tham gia. Nhiều tỉnh, thành Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động được nhiều cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

2. Về thành phần tham gia Cuộc thi rất phong phú, đa dạng. Trong đó, có một số đồng chí thương binh tỷ lệ thương tật cao (hạng 1/4), nhiều hội viên CCB cao tuổi (đến 98 tuổi), bệnh binh sức khỏe hạn chế... vẫn tâm huyết, nhờ

con cháu đi sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh ở nhiều nơi để làm bài dự thi. Nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa rất vất vả với nhiệm vụ thường xuyên, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn tranh thủ thời gian, công sức với tất cả sự tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm để viết bài dự thi; trong đó có những bài thi có độ dày 1.500 cho đến 1.700 trang; có bài 700 trang viết tay trong tổng số 938 trang của bài dự thi. Nhiều em sinh viên, học sinh nhỏ tuổi dù chịu áp lực rất lớn trong việc học hành, thi cử vẫn dành tình cảm tốt đẹp về CCB để tham dự Cuộc thi. Một số bài dự thi có nhiều người trong cơ quan, đơn vị và các thế hệ trong gia đình cùng tham gia. Có bài thi thể hiện nội dung thi bằng hình thức độc đáo (Chữ nổi);

3. Về chất lượng các bài dự thi đều trả lời đủ nội dung, phân tích sâu sắc, trình bày khoa học

- Nội dung các bài dự thi đều trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi của Cuộc thi. Tập trung phân tích sâu sắc về hoàn cảnh lịch sử, ý nghĩa ra đời của Hội CCB Việt Nam; nêu đầy đủ thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham gia và chủ đề các kỳ Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam; tóm tắt quá trình tham gia công tác Hội của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ; trình bày cụ thể nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam theo Điều lệ Hội khóa VI; nêu bật các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đã đề ra; xác định rõ nhiệm vụ của đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Phần lớn các bài dự thi của hội viên CCB đã phân tích, nêu bật truyền thống của Hội và đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn mới. Ở phần tìm hiểu truyền thống, nhiều bài thi tóm tắt lịch sử, truyền thống và các hoạt động nổi bật của toàn Hội và Hội CCB các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nêu bật truyền thống Hội CCB Việt Nam và tỉnh nhà.

Các bài dự thi là kể lại những kỷ niệm sâu sắc về CCB Việt Nam được chép lại bằng văn, bằng thơ, nhạc họa, có bài thi thể hiện nội dung câu 7 tự luận bằng 266 câu thơ; ... kể lại thời trai trẻ bản thân, đồng chí, hoặc những người ruột thịt là ông, bà, bố, mẹ đều tình nguyện xung phong ra mặt trận, anh dũng trong chiến đấu, sẵn sàng chia lửa cho đồng đội, để quyết chiến, quyết thắng quân thù. Nhưng nay là những CCB lại rất đổi bình dị trong cuộc sống, luôn tận tình, chu đáo sẻ chia, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, giúp đỡ mọi người. Thực sự là những tấm gương sáng giữa đời thường để mọi người học tập, noi theo.

Nhiều bài thi có những bài hát tự sáng tác hoặc sưu tầm, kể tên các bài hát ưa thích về CCB, như: “*Tự hào CCB Việt Nam*” của Quý Thăng, “*Hành khúc Hội CCB Việt Nam*” của Lai Hồng Xứng, “*Khúc hát CCB*” của Vũ Huy Hoàng, “*Nỗi nhớ CCB*” của Đào Hữu Thi, “*Bài ca CCB Việt Nam*” của Mai Xuân Chức, “*Tự hào là CCB*” của Hải Lưu, “*CCB mãi mãi là người Lính*” của Nguyễn Trọng Lanh, “*Hành khúc Hội CCB Việt Nam*” của Phạm Hải Bằng, “*Bài ca CCB Việt Nam*” của Đình nguyên, “*Xứng danh người lính Cụ Hồ*” của Mai Xuân

chức, “*Đông đội ơi*” của Quỳnh Hợp, “*Hành khúc CCB*” của Huy Khoát..... Đặc biệt có bài dự thi giới thiệu 26 ca khúc của cá nhân, trong đó có nhiều ca khúc viết về “*Bộ đội Cụ Hồ*” và CCB Việt Nam có hình thức thể hiện rất độc đáo

- Hình thức nhiều bài dự thi trình bày sáng tạo, bố cục chặt chẽ, khoa học, kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức, giữa tư liệu, tài liệu, hình ảnh minh họa và những bài thơ, bài hát sáng tác về Hội CCB. Những bài thi đó đã được lựa chọn, trưng bày, giới thiệu tại Đại hội Hội CCB các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

III. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, TỔNG KẾT CUỘC THI

1. *Cấp tỉnh, thành Hội và các đơn vị Khối 487* đã quán triệt và triển khai nghiêm túc và hiệu quả Cuộc thi; tổ chức chấm điểm, đánh giá, tổng kết, trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu và làm lan tỏa sâu rộng kết quả và ý nghĩa Cuộc thi; Đồng thời lựa chọn 1.150 bài viết tốt nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương Hội. Tiêu biểu là Hội CCB các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình; thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng; Hội CCB các tỉnh: Đồng Nai, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bình Thuận, Kon Tum, Nghệ An, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.... Ban Pháp luật, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội và một số cơ quan tỉnh, thành Hội đã vận động 100% cán bộ, nhân viên, đoàn viên tham gia Cuộc thi; các tỉnh, thành Hội: Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi ... tuy không có nhiều bài thi vào vòng chung khảo và không có bài thi đạt giải cao, nhưng đã tuyên truyền, vận động và tổ chức khá tốt Cuộc thi ở cấp mình.

2. *Cấp Trung ương Hội:*

- Ban Giám khảo đã tổ chức chấm thi lần lượt ở các vòng sơ khảo (1.150 bài), chung khảo (200 bài), chung kết vòng một (90 bài), chung kết vòng hai (50 bài). Từng vòng thi đều phân công các tổ giám khảo chấm độc lập và chấm chéo, bảo đảm tính khách quan, chính xác để lựa chọn, xếp loại các bài thi theo thứ tự điểm từ cao đến thấp, sau đó lấy 10 bài có số điểm cao nhất chấm lần cuối để lựa chọn giải nhất Cuộc thi.

- Ban Tổ chức đã chỉ đạo công tác chấm các bài dự thi theo đúng quy chế, bảo đảm tính khách quan, khoa học, chính xác. Đồng thời báo cáo Thường trực Trung ương Hội kết quả Cuộc thi và đề nghị tổ chức công bố, trao giải tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI.

- Căn cứ vào Kế hoạch số 280/KH – CCB ngày 19/11/2021 của Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam; Quy chế và kết quả, chất lượng Cuộc thi; Ban Tổ chức đã đề nghị Thường trực Trung ương Hội khen thưởng: Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Cấp

Giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Khuyến khích và Giải khác có tính chất đặc thù.¹; các cá nhân có bài thi vào vòng Chung khảo.²

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam lần đầu tiên tổ chức đã thành công tốt đẹp. Thực sự là một trong những hoạt động nổi bật trong đợt sinh hoạt chính trị chào mừng đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Cuộc thi đã góp phần gắn kết tình cảm, trách nhiệm giữa Hội CCB các cấp với các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong địa bàn và lan tỏa truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, các kỳ Đại hội Hội CCB Việt Nam tới các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên các thế hệ CCB Việt Nam luôn luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Thường trực Trung ương Hội nhiệt liệt biểu dương 62 tỉnh, thành Hội, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Hội CCB Bộ Công Thương đã triển khai tích cực và hiệu quả Cuộc thi; đặc biệt khen ngợi cán bộ, hội viên CCB, CQN; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng tham gia Cuộc thi bằng sự nhiệt tình, tâm huyết và tình cảm của mình đối với Hội CCB.

** Tuy nhiên, Cuộc thi còn một số hạn chế cần khắc phục, như:* Còn 01 tỉnh Hội³ và nhiều đơn vị thuộc khối 487⁴ không tổ chức Cuộc thi; một số tỉnh Hội tỷ lệ hội viên CCB tham gia ít (dưới 10%), một số bài thi sao chép lẫn nhau và không tuyên truyền, vận động được các lực lượng phối hợp, kết nghĩa cùng tham gia; có tỉnh Hội không tổ chức đánh giá kết quả mà gửi toàn bộ số bài dự thi về Trung ương Hội.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tổ chức công bố, trao giải Cuộc thi ở cấp Trung ương Hội trang trọng, ý nghĩa, kịp thời cổ vũ, động viên các cấp thể, cá nhân đã tích cực đóng góp vào sự thành công chung của Cuộc thi.

2. Tổ chức trưng bày, giới thiệu các bài thi đạt giải cao, cấp Trung ương Hội tại Phòng Truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, Quân đội và Hội CCB các cấp tiếp tục tuyên truyền để lan tỏa Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

¹Người tham gia Cuộc thi có tuổi đời cao nhất; Người thể hiện bài thi bằng hình thức độc đáo nhất; người có bài thi giới thiệu nhiều ca khúc về CCB và Hội CCB Việt Nam nhất; Người có nội dung thi phân tự luận độc đáo nhất; Người lựa chọn được các bài hát về CCB được nhiều người yêu thích nhất ...

² Tập thể: 01 Giải Nhất, 06 giải Nhì, 19 Giải Ba. Cá nhân: 04 giải Nhất, 15 giải Nhì, 26 giải Ba. 48 giải Khuyến khích, 04 giải khác; 119 cá nhân có bài thi vào vòng chung khảo.:

³Hội CCB tỉnh Lai Châu

⁴43 Hội CCB Khối 487

4. Nghiên cứu, tập hợp các bài viết kỷ niệm sâu sắc, các bài thơ, bài hát tự sáng tác và các bài hát về CCB được nhiều người ưa thích để biên tập, xuất bản sách phục vụ công tác tuyên truyền.

Phát huy kết quả Cuộc thi, các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp, tổ chức sôi nổi, hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống của Hội và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Nơi nhận:

- Thường trực Trung ương Hội (3)
- Các Ban, VP, Báo CCB, Làng HN, BCH CĐ (11)
- UV Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (14);
- Hội CCB các tỉnh, TP (63)
- Hội CCB các đơn vị Khối 487 (47)
- Lưu VT, TG; T 140b

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Khuất Việt Dũng

